



TỬ VIỆT NAM

(TỬ LÒNG QUÊ HƯƠNG)

Nhạc và lời : Vĩnh Điện

Ad lib. (diễn tả theo tình cảm)

Tôi thét lên đây những lời kêu than, tiếng gào hải
 hùng theo hơi thở cuối cùng. Người gào từ rừng sâu, người gào từ đèo cao, người gào từ ruộng
 khô, người gào từ đồng hoang, người gào từ Việt nam. Đòi ngô khoai, đòi tự
 do và đòi cả tình người, nhưng no đây hận thù, nhưng no đây ngục tù và xác chết tanh
 hôi, Trong núi trong hang, trên đồng trên sông, trên vạn nẻo
 đường, xác người da vàng ngã gục vì nường khoai, ngã gục vì anh em, ngã gục vì cha
 con, ngã gục vì yêu thương, ngã gục vì quê hương. Máu ai đây, xác của



ai, dòng máu nào là bạn, thầy ma nào là thù, ô hay chỉ là người cùng tiếng nói Việt
Slow-rock
nam. Việt nam ơi dân tộc tôi, hờn căm ơi bao giờ nguôi.
Bao nhiêu năm chém giết miệt mài, bao nhiêu năm bắt bỏ tù
đây, bao nhiêu năm khao khát một ngày, một ngày thôi chiến tranh, một ngày thôi chiến
Ad lib.
tranh. Tôi hát lên đây những lời thương đau, những bài ca
sầu, những bài kinh cầu. Lời nguyện từ rừng sâu, lời nguyện từ đèo cao, lời nguyện từ ruộng
khô, lời nguyện từ đồng hoang, lời nguyện từ Việt nam. Chiến tranh ơi, nhân loại
ơi, dòng máu còn hận thù, yêu thương còn ngục tù, quê hương còn đọa đày, thế giới còn điêu linh.

Sheet Từ lòng quê hương, file .PDF

"1. Tôi thét lên đây những lời kêu than"

* Tuyên bố từ chối bản quyền

Sheet Từ lòng quê hương của tác giả Vĩnh Điện đăng ở đây nhằm mục đích hỗ trợ tập đàn, tập hát giải trí và lưu trữ. Không được dùng sheet cho mục đích thương mại. Bản quyền thuộc về tác giả của bài hát, tác giả của bản phối hoặc tổ chức sở hữu bản quyền bài hát.

TruongCa.com không giữ bất kỳ bản quyền nào.

* Credit

- Tên sheet nhạc: Từ lòng quê hương

- Tác giả: Vĩnh Điện

- Link lưu trữ Sheet: <https://truongca.com/nhac/6309-tu-long-que-huong>

Scan mã QR code để tải về bản in chất lượng cao hoặc xem hợp âm và nghe hát mẫu.



Liên hệ & Khiếu nại: để lại lời nhắn tại Facebook chúng tôi
<https://www.facebook.com/messages/t/thuvienbannhac>

Xuất PDF và quản lý API bằng phần mềm của ivoicesoft.com